

# นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน



บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

## นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ธุรกิจมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน จึงกำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่ายและเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ จึงกำหนดวิธีการกำกับดูแลไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ข้อมูลในทางมิชอบ(Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว นำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้

1. บริษัทฯ กำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้ โดยกำหนดข้อห้ามไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานว่าห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงและงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ต่อสาธารณชน และควรรอดอยอย่างน้อย 24 – 48 ชั่วโมง ภายหลังจากการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว ก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ ได้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้ง บทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 (ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ .บริษัทมหาชน”) (และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ .หลักทรัพย์”) หน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และข้อห้ามในการใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ในการซื้อขายหุ้น รวมทั้ง บทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง ตามพรบ .หลักทรัพย์
5. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้น จะมีความผิดทางวินัย ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตามควรแก่กรณี

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในนี้ ให้มีผลใช้ปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554 เป็นต้นไป

อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2554 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554



(นายบุญเครือ เขมาภีรัตน์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)